

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây từ động vật sang người tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây từ động vật sang người tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; tại đầu cầu cấp huyện có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung sửa đổi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Dịch tả lợn Châu Phi là loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra đối với đàn lợn, có đặc điểm lây lan nhanh, qua nhiều con đường như nguồn nước, thức ăn chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, côn trùng, dụng cụ, đồ dùng...; khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát nhanh và khó kiểm soát, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Trong 18 ngày vừa qua, dịch bệnh đã phát sinh thêm 90/123 xã và 10/18 huyện, thành phố; một số địa phương đã qua 30 ngày nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát, tốc độ lây lan nhanh. Ngay sau khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh, thành phố trong nước, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo có những giải pháp, biện pháp cụ thể phòng, chống dịch bệnh; khi dịch bệnh xuất hiện và công bố dịch ở tỉnh ta, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn cụ thể, bao quát các nhiệm vụ, biện pháp về phòng, chống dịch bệnh; các cơ quan thông tin đã kịp thời tuyên truyền về nhận diện và nguy cơ lây nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Ban Chỉ đạo và các ngành, các cấp cũng nhanh chóng vào cuộc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở các địa phương còn hạn chế nên việc khống chế, dập dịch gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số huyện có tỷ lệ số hộ, số xã có lợn xuất hiện dịch bệnh cao và số lượng lợn tiêu hủy lớn như: Thiệu Hóa (143 hộ, tiêu hủy 2.090 con lợn, trọng lượng 162.366 kg), Yên Định (tiêu hủy 2.295 con lợn, trọng lượng 126.536 kg), Quảng Xương (187 hộ, tiêu hủy 1.488 con lợn, trọng lượng 102.832 kg),...

Nguyên nhân khách quan của những hạn chế nêu trên là do dịch lây lan bằng nhiều con đường, không có vắc xin phòng và thuốc điều trị dịch bệnh nên 100% số lợn mắc bệnh sẽ chết; công nghệ, trình độ chăn nuôi còn thấp, chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu, công tác vệ sinh phòng dịch chưa được chú trọng; số trang trại chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn ít. Song nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do một số chính quyền cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo còn chủ quan, lúng túng, chưa quyết liệt, chưa thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh; công tác giám sát, phát hiện, công bố, tiêu hủy, xử lý các ổ dịch chưa kịp thời, chưa đúng quy trình và chưa triệt để. Sau khi phát hiện ổ dịch, công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch, đã tuyên truyền nhiều về nhận diện dịch bệnh và giải pháp phòng, chống nhưng chưa kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, phê phán đơn vị làm chưa tốt; chưa phát huy hệ thống truyền thanh của cấp huyện, cấp xã phục vụ tuyên truyền nên hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Trong thời gian tới, dự báo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, nguy cơ thiệt hại lớn về đàn lợn sẽ rất cao. Mục tiêu yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian tới là ngăn chặn, kiểm soát và tiến tới loại bỏ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. UBND cấp huyện, cấp xã tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi về biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo dễ hiểu, dễ làm và thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước. Tăng cường giám sát đầu vào của lợn, các con đường lây lan để có những biện pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời, đặc biệt là tuyên truyền để các hộ dân thực hiện cho lợn ăn chín, uống sôi, ở sạch và cách ly triệt để các nguồn lây bệnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt biện pháp tiêu độc, khử trùng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành, kể cả các địa phương đã công bố hết dịch, các hộ

có lợn đã bị dịch, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; các huyện thường xuyên kiểm tra các xã, các xã kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và các điều kiện phục vụ tiêu hủy như: Hóa chất, hố chôn, khoảng cách bảo vệ môi trường... nhất là việc đảm bảo môi trường sau khi tiêu hủy, tránh việc hồ tiêu hủy không đảm bảo, trở thành nguồn lây lan dịch bệnh.

3. UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiêu hủy lợn theo đúng quy định tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có dãy chuồng riêng biệt khi phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy cả đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn liền kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm. Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn, có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ; nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại; đặc biệt phải tập trung chỉ đạo, giám sát để tiêu hủy đúng quy định.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT phải tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh và chất lượng thức ăn công nghiệp, kể cả thức ăn tự chế biến để có biện pháp chỉ đạo cụ thể; trường hợp thức ăn không đảm bảo yêu cầu, cần phải tiêu hủy ngay, tránh lây nhiễm qua đường thức ăn.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn duy trì trực nghiêm ngặt 24/24 giờ ở các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch (xã); phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất xứ, nhiễm bệnh; tổ chức phun thuốc sát trùng, tiêu độc khử trùng các phương tiện ra vào vùng dịch. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện các tổ, các chốt kiểm dịch bỏ trực, lơ là, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm phải xử lý nghiêm theo quy định; Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về việc này.

Phải kiểm soát 100% số lợn đưa vào giết mổ; tất cả các hộ giết mổ phải kê khai, báo cáo UBND xã hàng ngày về số lượng lợn giết mổ; chỉ cho phép giết mổ lợn có nguồn gốc xuất xứ, có xác nhận của cơ quan Thú y về an toàn dịch bệnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, nếu phát hiện lợn không đảm bảo yêu cầu trên phải tiến hành tiêu hủy ngay và không tổng hợp vào danh sách để hỗ trợ.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo riêng về kiểm soát giết mổ theo hướng tiêu hủy tất cả lợn đưa ra thị trường mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu xác nhận của Thú y, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/6/2019.

6. Các cấp, các ngành phải đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan tham mưu theo phương châm hộ giữ hộ, thôn giữ thôn, xã giữ xã, huyện giữ huyện và tỉnh giữ tỉnh; trách nhiệm trong việc giám sát dịch bệnh phải nắm chắc số lợn mắc bệnh, số lợn tiêu hủy, quy trình tiêu hủy, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng, thức ăn chăn nuôi,... của từng hộ chăn nuôi, từng thôn, bản. Hàng ngày, các thôn, bản phải báo cáo xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về các nội dung liên quan đến dịch bệnh để tổng hợp, báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND cấp huyện phải kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của cấp xã, UBND cấp xã phải kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của các thôn, các thôn phải kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các hộ dân; nơi nào để dịch bệnh phát triển nhanh do lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch thiếu quyết liệt, trách nhiệm không cao phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, cần thiết phải đình chỉ công tác, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần đảm bảo chế độ cho cán bộ làm công tác kiểm dịch; các hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh thì tỉnh sẽ cấp đủ theo quy định. Yêu cầu các ngành, các huyện khẩn trương giải quyết kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các hộ sản xuất. Giao Sở Tài chính nghiên cứu quy trình thực hiện hỗ trợ cho các hộ, đảm bảo sau một tuần các hộ sản xuất phải nhận được kinh phí hỗ trợ. Hàng ngày, xã phải báo cáo huyện, huyện phải báo cáo tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thông qua cơ quan thú y phải nắm được từng huyện, từng xã có bao nhiêu lợn bị tiêu hủy để chốt số liệu của tỉnh và tính toán tiền cấp ứng cho các huyện.

7. Về mức hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Việc tính toán xác định mức hỗ trợ phải đảm bảo cho các hộ chăn nuôi có điều kiện tái sản xuất, phù hợp với tình hình thực tế, giá cả trên thị trường nhưng cũng phải ngăn ngừa các hoạt động trục lợi từ chính sách, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh của người dân. Vì vậy, thống nhất với đề xuất của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính, cụ thể: mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại bằng 80% giá thị trường; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ nêu trên.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật và tình

hình thực tế tiến hành khảo sát, thông báo giá thị trường hàng tuần làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ.

8. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về nhận diện, nguy cơ lây lan bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, trong đó phải nêu rõ đơn vị làm tốt, đơn vị làm chưa tốt để có hình thức khen thưởng và xử lý trách nhiệm phù hợp.

Đề nghị Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời, yêu cầu các ngành, các cấp phải vào cuộc quyết liệt để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn, tiến tới kiểm soát và loại bỏ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các cấp và đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN. (100.2019)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh